

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาคัดค้าน
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน จังหวัดราชบุรี

ระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จังหวัดราชบุรี มีคำสั่ง ที่ ๓๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ระดับอำเภอ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ระดับอำเภอ ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ ๐๐๒๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ระดับอำเภอ โดยกำหนดให้คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ กำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในคราวประชุมคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน โดยได้กำชับเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคัดค้าน ระดับอำเภอ และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ กำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ แจ้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดราชบุรีทราบภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ได้รับข้อมูลแหล่งน้ำ และแผนการดำเนินงานแล้ว ๕ อำเภอ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

อำเภอ	จำนวนแหล่งน้ำ (แหล่ง)	ปริมาณฝกตบชวา (ตัน)	รายงานผลการดำเนินงาน			วันที่รายงาน
			ข้อมูลแหล่งน้ำ	แผนการดำเนินงาน	การปรับปรุงข้อมูล	
เมืองราชบุรี						
บ้านโป่ง						
โพธาราม	๒	๑,๖๖๖.๐๐	/	/	สยผจ. จะประสานเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล	๑๒ เม.ย.๖๕
บางแพ	๑๖	๔,๗๗๑.๕๐	/	/	สยผจ. จะประสานเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล	๒๘ ก.พ.๖๕
วัดเพลง	๒๘	๓,๕๙๖.๖๘	/	-	กำหนดแผนงานและรายงาน สยผจ. ทราบ	๒๔ มี.ค.๖๕
บ้านคา						
จอมบึง	-	-	-	/	ขาดข้อมูลที่สำคัญ เร่งรัดการดำเนินงาน แจ้งเพิ่มเติม	๒๔ พ.ค.๖๕
สวนผึ้ง						
ปากท่อ						
ดำเนินสะดวก	๘๘	๒๔,๔๕๐.๓๐	/	/	สยผจ. จะประสานเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล	๑๗ พ.ค.๖๕
สรุป	๑๓๔	๓๔,๔๘๔.๕๘	๔	๔		

คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคัดค้าน มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน กำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคัดค้านในทุกปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีการทบทวนข้อมูลแหล่งน้ำ กำหนดแผนงาน และดำเนินการจัดเก็บฝกตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานเพียง ๔ เดือน โดยจังหวัดราชบุรียังดำเนินการทบทวนข้อมูลไม่แล้วเสร็จ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ขอความร่วมมือทุกอำเภอให้ความสำคัญ และสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้เร่งรัด รวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ กำหนดแผนการดำเนินงาน และแจ้ง ข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการตามนโยบายในขั้นตอนต่อไป

เสนอเข้าวาระที่ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาผักตบชวา
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา จังหวัดราชบุรี

ระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

จังหวัดราชบุรี มีคำสั่ง ที่ ๓๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอำเภอ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอำเภอ ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ ๐๐๒๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอำเภอ โดยกำหนดให้ คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ กำหนดแผนการดำเนินงาน และดำเนินการจัดเก็บ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ได้รับรายงานจากอำเภอกับข้อมูลแหล่งน้ำของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ในฐานะคณะกรรมการ และเลขานุการ คณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อประสานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลแหล่งน้ำต่อไป ขอความร่วมมืออำเภอทุกอำเภอเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนด และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ทราบในโอกาสต่อไป

เสนอเข้าวาระที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี